



ที่ กบ ๐๐๓๗.๗/ว ๓๑๖๐

ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ต้นแบบ เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในงานมหกรรม  
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอปลายพระยา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้จัดนิทรรศการฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กำหนดจัดงานมหกรรม  
จัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในงานมหกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้าง  
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีผู้นำเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑๘ จังหวัด นำผลงานการสร้างเครือข่าย  
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและนวัตกรรมจัดการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมจัดแสดงในงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนดุสิต และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จำนวน ๔ จังหวัด ตามโครงการพัฒนา  
ขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนัก  
งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงพิจารณาให้ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กดังกล่าวเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในการจัดงานมหกรรมดังกล่าวด้วย โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดสถานที่  
ในศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดโครงการนิทรรศการ  
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในงานมหกรรมจัดการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่จัด  
แสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงานในงาน  
มหกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี โดยให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่จัดแสดงผลงานศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กต้นแบบ เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณโครงการนิทรรศการตามที่ได้รับการจัดสรรหรือจากองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักแล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

บัญชีรายชื่อผู้ดำเนินการจัดโครงการนิทรรศการส่งเสริมนิทรรศการขยายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และผลงานศูนย์พัฒนาเด็กต้นแบบ

ในนามกรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2554

ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2554

ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	สังกัด	ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กิจกรรมที่จัดแสดง	เบิกค่าใช้จ่ายจาก
1	กระบี่	เขาพนม	ทต.เขาพนม	ศพต.เขาพนม	น.ส.ถิษกมล ใจถวิลขง	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
2	กระบี่	คลองท่อม	อบต.คลองท่อมใต้	ศพต.คลองท่อมใต้	นางมยุรี ชูไกรไทย	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
3	กระบี่	คลองท่อม	อบต.คลองท่อมใต้	ศพต.คลองท่อมใต้	นางปิยฉกัญญา ชูทอง	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
4	กระบี่	ปลายพระยา	ทต.ปลายพระยา	ศพต.ทต.ปลายพระยา	น.ส.ทัศนีย์ บรรพบุตร	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	งบประมาณโครงการ
5	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.ไทรไทย	ศพต.อบต.ไทรไทย	นางละมัย รัตนรัตน์	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
6	กระบี่	เมืองกระบี่	อบต.เขาราม	ศพต.บ้านทุ่ง	น.ส.มุขติยา ใจตรง	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
7	กระบี่	ลำทับ	ทต.ลำทับ	ศูนย์อบรมศึกษากองมณฑลลำทับ	นางสัมพันธ์ปา ฆนิษฐ	ผู้อำนวยการฯ	จัดนิทรรศการฯ	งบประมาณโครงการ
8	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.เหนือคลอง	ศพต.ไร่ใหญ่	นางพองโสม คลองขวน	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
9	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.ปาก้าย	ศพต.อบต.ปาก้าย	นายศรีสงคราม เหมือนแสน	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
10	กระบี่	เหนือคลอง	อบต.เกาะศรีบอยา	ศพต.อบต.เกาะศรีบอยา	นายอาทิตย์ คลองขวน	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
11	กระบี่	อ่าวลึก	อบต.อ่าวลึกเหนือ	ศพต.หนองหวายพน	นางนารี รอดสง	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
12	กาฬสินธุ์	ห้วยผึ้ง	อบต.ไค้บุ่น	ศพต.บ้านไค้บุ่น	นางปรมใจ พิตุราช	ผู้อำนวยการฯ	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
13	ขอนแก่น	พล	อบต.โนนข่า	ศพต.อบต.โนนข่า	นายวิชัย วรรณหาร	ผู้อำนวยการฯ	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
14	ชัยภูมิ	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชรภูเขียว	ศพต.ทต.บ้านเพชรภูเขียว	นางนงคราญ แสงโธสง	ผู้อำนวยการฯ	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด
15	เชียงใหม่	จอมทอง	อบต.สบเตี๊ยะ	ศพต.อบต.สบเตี๊ยะ	น.ส.เกศิณี ตรีชะยา	ผู้ดูแลเด็ก	จัดนิทรรศการฯ	ต้นสังกัด